

BÁO CÁO

Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 (Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 03/6/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-HĐND ngày 29/5/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về việc tổ chức kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn tiếp tục ổn định, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, tình hình tội phạm có tổ chức, băng nhóm; tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ; tội phạm sử dụng công nghệ cao không xảy ra.

Tuy nhiên, phạm pháp hình sự vẫn còn xảy ra, với diễn biến, tính chất, mức độ ngày càng tinh vi. Trong 6 tháng đầu năm xảy ra 15 vụ phạm pháp hình sự, nổi lên nhất là tội cố ý gây thương tích, tội giao cấu với trẻ em, các tội phạm xâm phạm quyền sở hữu. Nguyên nhân chủ yếu là do các đối tượng thay đổi quy luật hoạt động, việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm từng lúc chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, một phần do người quản lý tài sản, mất cảnh giác đã tạo điều kiện cho các đối tượng có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện

Chỉ đạo các ban, phòng ngành, đoàn thể thường xuyên phối hợp cùng lực lượng Công an trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật như: Công văn số 17/UBND-NC, ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tiếp tục thực hiện nghiêm các chương trình, quy chế phối hợp được ký kết: quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an và Quân sự theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT giữa lực lượng Công an và Hội Liên hiệp phụ nữ về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, giai đoạn 2017-2020, Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT giữa Công an và Đoàn Thanh niên cộng sản

Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên”, giai đoạn 2016-2020 và các kế hoạch phối hợp khác giữa Công an với Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chi nhánh Điện lực huyện, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

2. Công tác phòng ngừa

Chỉ đạo lực lượng Công an chủ động xây dựng các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn với phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, tội phạm mua bán người. Chủ động trong công tác nắm và dự báo tình hình, giải quyết kịp thời những tình huống phát sinh, không làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Thường xuyên rà soát hoạt động của các băng, nhóm tội phạm gây rối trật tự công cộng, đến nay chưa phát hiện.

Mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đã tấn công được 329 lượt đối tượng.

3. Công tác điều tra, xử lý tội phạm

3.1. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Thông tư Liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Tổng số tin giải quyết trong 6 tháng đầu năm là 20 tin (mang sang 04 tin, tiếp nhận mới 16 tin). Kết quả: đã giải quyết 16 tin (khởi tố 07 tin, không khởi tố 07 tin, tạm đình chỉ việc giải quyết 01 tin, chuyển Công an tỉnh 01 tin). Chuyển kỳ sau tiếp tục điều tra, xác minh 04 tin. Tỷ lệ giải quyết tin đạt 80%.

3.2. Công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm

- **Tội phạm về trật tự xã hội:** phát hiện 15 vụ phạm pháp hình sự; đã đấu tranh làm rõ 15 vụ, 18 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 100%. Trong đó:

+ Loại tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng: Phát hiện 01 vụ 01 đối tượng giết người (tăng 01 vụ so với cùng kỳ). Đã đấu tranh làm rõ, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

+ Loại tội phạm ít nghiêm trọng và nghiêm trọng: xảy ra 14 vụ; đã đấu tranh làm rõ 14 vụ, 17 đối tượng. Tỷ lệ khám phá đạt 100%. Trong đó, nhiều nhất là trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

- **Tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế:** trong 6 tháng đầu năm không xảy ra tội phạm vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế (giảm 01 vụ so với cùng kỳ)

- **Tội phạm về ma túy:** không xảy ra (giảm 01 vụ so với cùng kỳ)

Chỉ đạo các lực lượng có liên quan thực hiện tốt công tác tấn công, tác quản lý nắm tình hình các loại đối tượng có liên quan đến ma túy. Trong 6 tháng đầu năm, đã tiến hành gọi hỏi, thử test 100 lượt đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả, dương tính 69 đối tượng; đã lập hồ sơ đề nghị áp dụng Nghị định số 221 của Chính phủ 16 đối tượng; áp dụng Nghị định số 111 của Chính phủ 37 đối tượng; phạt tiền 13 trường hợp với số tiền trên 09 triệu đồng; phạt cảnh cáo 02 đối tượng, giáo dục cam kết 32 đối tượng. Hỗ trợ gia đình đưa đi cai nghiện tự nguyện 01 đối tượng, đưa 03 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Hiện tại trên địa bàn huyện đang quản lý 141 đối tượng nghi vấn sử dụng, trong đó có 46 đối tượng nghiện ma túy.

- **Tệ nạn xã hội:** triệt xóa 33 điểm 222 đối tượng đánh bạc với nhiều hình thức. Kết quả, xử phạt hành chính 104 đối tượng với số tiền 171 triệu đồng, cảnh cáo 02 đối tượng, giáo dục cam kết 37 đối tượng, còn lại đang xem xét xử lý. Ngoài ra còn giải tán 10 vụ 134 đối tượng đánh bạc với nhiều hình thức.

- **Trật tự an toàn giao thông:** chỉ đạo tăng cường công tác tuyên phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cũng như tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đã tổ chức tuyên truyền được 12 cuộc với 3.073 lượt người tham dự. Tổ chức 557 cuộc tuần tra có 2.107 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, qua đó phát hiện 1.194 trường hợp vi phạm. Ra quyết định xử phạt hành chính 906 trường hợp với số tiền trên 779 triệu đồng.

Xảy ra 02 vụ tai nạn và 01 vụ va chạm giao thông. Hậu quả làm chết 02 người, 03 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 39 triệu đồng. So với cùng kỳ giảm 03 vụ (03/06); giảm 03 người chết (02/05); tăng 01 người bị thương (03/02).

- **Công tác điều tra thụ lý án:** Án đang thụ lý là 10 vụ 11 bị can (mang sang 03 vụ 01 bị can, khởi tố mới 07 vụ 10 bị can). Kết quả xử lý 05 vụ 07 bị can (kết luận điều tra đề nghị truy tố 04 vụ 07 bị can, tạm đình chỉ 01 vụ). Án tiếp tục điều tra 05 vụ 04 bị can.

- **Công tác truy nã tội phạm:** chỉ đạo lực lượng tập trung tổ chức xác minh và truy bắt, đồng thời gửi thư kêu gọi, vận động gia đình đưa đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Hiện đang quản lý là 03 đối tượng (*không có đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm*).

- **Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự**

+ Công tác quản lý hành chính về TTXH:

Chỉ đạo Công an huyện thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh Công an các xã, thị trấn thực hiện việc đăng ký thường trú, tạm trú, cấp giấy chuyển đi, cấp sổ hộ khẩu, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện ANTT đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, cụ thể trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận đăng ký thường trú 91 hộ, 825 khẩu; tạm trú 01 hộ 119 khẩu; lưu trú 1.373 lượt; cấp 2.224 giấy CMND

(trong đó đến tận nhà cấp cho người già, người bệnh đi lại khó khăn 09 trường hợp) kiểm tra 28 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự, qua kiểm tra không phát hiện vi phạm. Đồng thời nhắc nhở các cơ sở còn lại thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Đặc biệt là hoàn thành việc thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư, hiện đang trong quá trình, điều chỉnh, bổ sung dữ liệu để khai thác trong thời gian tới.

+ Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ: mở cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó đã thu hồi 07 quả lựu đạn M67, 01 đầu đạn cỡ 105mm do người dân phát hiện và trình báo. Tiến hành cho 18 cơ sở kinh doanh cơ sở tạp hóa và thu mua phế liệu trên địa bàn huyện viết cam kết không tham gia sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm. Phát hiện và xử phạt hành chính 02 đối tượng đốt pháo hoa với số tiền 03 triệu đồng.

- Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTO:

Chỉ đạo các ban, phòng ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an tăng cường công tác tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTO cụ thể, đã phát động trực tiếp được 20 cuộc có 1.128 lượt người tham dự; tuyên truyền qua Tiếng loa an ninh được 30 lượt, qua Đài Truyền thanh huyện được 17 lượt. Nội dung tuyên truyền chủ yếu về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, ma túy và hành vi lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để hoạt động phạm tội.

Thành lập Ban chỉ đạo chuyên hóa địa bàn huyện và tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuyên hóa địa bàn xã Thuận Tứ. Tính đến thời điểm hiện tại đã thực hiện đã 2/3 chỉ tiêu đề ra.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững ổn định. Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung lãnh chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống tội phạm. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ huyện đến cơ sở và lực lượng Công an quan tâm triển khai nhiều biện pháp đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTO, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng chống tội phạm.

2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn một số hạn chế:

- Các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thường từ nơi khác đến, phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi; người quản lý tài sản còn lơ là mất cảnh giác cũng là điều kiện để bọn tội phạm nhằm vào chiếm đoạt tài sản, sau đó tẩu thoát nên gây khó khăn cho công tác điều tra khám phá tội phạm.

- Công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, mục tiêu, đối tượng, công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ đôi lúc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao.
- Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với một số ngành, đoàn thể theo quy chế tuy có thực hiện nhưng chưa thường xuyên.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tội phạm với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phòng, chống tội phạm phải được thực hiện trong tiến trình cải cách tư pháp, phải tôn trọng quyền dân chủ, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân và phải lấy chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công trấn áp tội phạm.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong nhân dân, kết hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự; tăng cường các biện pháp giáo dục quản lý, giáo dục hiệu quả các trường hợp có nguy cơ cao phạm tội; chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác chuyên hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

3. Tổ chức nắm, phân tích dự báo đúng tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nhất là thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Công an nhân dân.

4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý cư trú; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông; tuần tra vũ trang nhằm kịp thời phát hiện vi phạm.

5. Tăng cường xây dựng lực lượng trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng chống tội phạm theo hướng mạnh về cơ sở, công an xã chính quy kịp thời thực hiện công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người, giải quyết tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở khi mới phát sinh, hạn chế không để trở thành các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm trên địa bàn huyện Thạnh Trị./.

Nơi nhận:

- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Lương Vũ Phương